

**ỦY BAN BẦU CỬ
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: /UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày tháng 5 năm 2021

V/v rà soát, khắc phục những thiếu sót trong
niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên đại biểu
HĐND các cấp; tiếp tục chuẩn bị cho công tác bầu cử

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các phường xã.

Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 ở một số đơn vị bầu cử, UBND Thị xã đánh giá cao các phường, xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai các bước của cuộc bầu cử một cách đồng bộ, bài bản, đúng thời gian, đúng quy định. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử Thị xã đề nghị Ủy ban bầu cử phường, xã và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Về khắc phục những thiếu sót:

- Đối với việc lập danh sách cử tri: Thống nhất trong cách ghi ngày/tháng/năm sinh của cử tri (đảm bảo yêu cầu ngày sinh từ ngày 01 đến ngày 09 phải ghi số “0” ở trước, tháng sinh nhỏ hơn “3” thì ghi “01”, “02”).

- Đối với việc lập Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân:

+ Quá trình công tác cần đảm bảo liên tục, rõ ràng.

+ Đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân hiện đang đảm nhận công tác tại các tổ chức đoàn thể, cần ghi đầy đủ phần “17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể” (*lưu ý: tham gia các Hội đặc thù không phải là “tổ chức đoàn thể”*).

+ Về “Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng”: Ghi hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua cao nhất trong từng loại và viết rõ tên, hạng được tặng, cấp tặng.

- Đối với việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Bên cạnh việc đảm bảo các yêu cầu mang tính kỹ thuật, cần đảm bảo các yêu cầu về hình thức và tính trang trọng (đúng tầm nhìn, khoảng cách từ mặt đất đến cạnh ngang bên dưới của Bảng niêm yết khoảng từ 1 mét đến 1,2 mét).

- Đối với việc chuẩn bị Hòm phiếu: Hòm phiếu chính phục vụ cho cuộc bầu cử cần đảm bảo yêu cầu có kích thước phù hợp với số phiếu cử tri bầu cử bốn cấp, hòm phiếu phụ có kích thước nhỏ hơn, đủ chắc và có khóa.

2. Về việc kiện toàn các tổ chức phụ trách bầu cử:

Đề nghị Ủy ban bầu cử các phường, xã tiếp tục rà soát, bổ sung, kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử và các Tổ bầu cử.

3. Về việc đảm bảo công tác tuyên truyền, công tác y tế phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho người ứng cử trong thực hiện vận động bầu cử theo quy định của Luật. Bên cạnh việc phối hợp với các cấp, các ngành trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, phường chỉ đạo tăng cường thời lượng tuyên truyền về tiêu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua hệ thống loa truyền thanh của phường xã và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung tuyên truyền cuộc bầu cử và trang trí khu vực bầu cử đề nghị thực hiện theo Kế hoạch số 562/KH -SVHTTDL ngày 23/02/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử và Công văn số 1608/SVHTTDL-NVVH về việc hướng dẫn công tác trang trí khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Ủy ban nhân dân Thị xã yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã chủ động xây dựng phương án để tổ chức ngày bầu cử trong tình huống dịch Covid-19 bùng phát. Việc xây dựng phương án cần bám sát Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế; Kế hoạch số 886/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thị xã Bim Sơn và Công văn số 46/UBBC ngày 23/4/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Bim Sơn và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN BẦU CỬ
ỦY VIÊN KIỂM THƯ KÝ**

Trần Thị Hiền